



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 หน้า 19 มูลค่าข่าว 120,492.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กรุงเทพฯบรรจุกฎผู้ช่วยรุ่นแรกพ.ศ.นี้ แก้ปัญหาขาดแคลนผู้สอน-ขอย้ายกลับภูมิลำเนา

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึง โครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู กรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อคัดเลือกเข้ารับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อนุบาลศึกษา และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ที่เกิดจากการโอนย้ายกลับภูมิลำเนา

สถาบันการศึกษาจะคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเอก 3.0 ขึ้นไป ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์เข้ารับการศึกษาเลือก รวม 88 คน จากจำนวนทั้งหมด 90 อัตรา ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการดังกล่าว จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัด กทม.ครบ 8 ปีก่อนจึงขอโอนย้ายได้

“การเปิดคัดเลือกครูกรุงเทพมหานครเป็นการจัดขึ้นครั้งแรก โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะเริ่มทำงานในโรงเรียนสังกัด กทม.ในเดือนพ.ค.61 ซึ่งทันกับการเปิดภาคเรียนหน้า สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้เด็กกรุงเทพมหานครนั้น นอกจากจะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนหนังสือแล้ว ยังสนับสนุนให้เด็กมีความสุขในการเรียนและทำกิจกรรม รวมถึงมีการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ทางด้านสายอาชีพควบคู่กับการเรียนตามปกติด้วย” นางวรรณวิไลกล่าว